

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3281/UBND-NV

Hương Trà, ngày 13 tháng 9 năm 2021

V/v đồng ý chủ trương cho phép được liên kết, phối hợp các cá nhân, tổ chức để mở rộng các loại hình đào tạo, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Kính gửi: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Trà.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sáp nhập Trung tâm Dạy nghề thị xã Hương Trà, Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Trà và Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp thị xã Hương Trà thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Trà;

Căn cứ Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Trà.

Xét đề nghị của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Trà tại Tờ trình số 245/TTr-GDNN-GDTX ngày 31/8/2021 về việc xin chủ trương cho phép Trung tâm được liên kết, phối hợp với các cá nhân, tổ chức để mở rộng các loại hình đào tạo, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, Ủy ban nhân dân thị xã có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho phép Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã:

- Được mở rộng các loại hình liên kết, phối hợp đào tạo; kinh doanh, dịch vụ, sản xuất trên cơ sở nguồn nhân lực, cơ sở vật chất hiện có của Trung tâm.

- Được liên doanh, liên kết, hợp đồng với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề; tiếp nhận, sử dụng nguồn lao động sau đào tạo và triển khai, tổ chức sản xuất tạo ra sản phẩm với mục đích tạo điều kiện cho học viên được thực hành, nâng cao trình độ tay nghề, sớm tiếp cận với thực tiễn sản xuất và tạo công việc ổn định cho người lao động trên địa bàn thị xã.

2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung quy định tại Khoản 1 Công văn này đảm bảo theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thị xã, các Sở, ban, ngành liên quan trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động liên quan đã được đồng ý cho chủ trương nêu tại quy định Khoản 1 Công văn này.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban nhân dân thị xã, đề nghị Ban Giám đốc, các Tổ, bộ phận liên quan và toàn thể viên chức, nhân viên của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã triển khai, thực hiện đúng nội dung yêu cầu Công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Lưu: VT, NV.Ph.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Duy Hùng